

Số:/KH-THBH2

Bình Hòa, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH

Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trường học Năm học 2021-2022

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;

Trường Tiểu học Bình Hòa 2 lập Kế hoạch Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trường học năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thực hiện công tác giáo dục toàn diện trong nhà trường; tạo cảnh quan môi trường nhà trường xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh;

Giáo dục học sinh, có ý thức bảo vệ, làm đẹp trường lớp; giữ gìn vệ sinh trường lớp, các khu nhà vệ sinh, khu để xe của nhà trường.

Tổ chức tốt công tác lao động trong nhà trường; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong nhà trường.

Giúp học sinh tham gia một số hoạt động và kỹ năng sống hàng ngày; biết lao động tự phục vụ.

2. Yêu cầu

Tất cả các học sinh phải tham gia lao động dưới sự điều hành trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, cán bộ lớp và Ban Chỉ huy Chi đội.

Trưởng ban có nhiệm vụ điểm danh và ghi sổ vắng từng buổi lao động báo cáo giáo viên chủ nhiệm, sau đó báo cáo cho Ban Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trường học.

Các lớp làm đúng khu vực lao động được phân công của Ban Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trường học.

Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội và tất cả học sinh phải có trách nhiệm giữ gìn của công, nếu hư hỏng hoặc mất mát tài sản của nhà trường hoàn

toàn trách nhiệm và bồi thường theo qui định; không đùa giỡn, thực hiện nghiêm túc an toàn lao động.

Rác phải được gom và đổ đúng nơi quy định.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số liệu thống kê

Diện tích toàn trường là 11.524m². Trong đó, diện tích sân chơi, bãi tập là 8.143,1m²

Số phòng học là 38. Trong đó số phòng chức năng là 05.

Công trình vệ sinh: 24.

Hệ thống nước máy: 01.

Giếng nước sạch: 01.

2. Thuận lợi

Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm đến việc chỉ đạo công tác lao động, vệ sinh nhằm giữ gìn vệ sinh trường lớp và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, hiểu rõ mục đích của việc giáo dục lao động; thực hiện và đảm nhiệm được công việc.

Nhà trường thành lập Ban Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trường học để tổ chức lao động, vệ sinh.

Học sinh thích nghi được với công việc lao động nhẹ nhàng; các em ngoan, biết lắng nghe lời hướng dẫn của các thầy giáo, cô giáo.

Trường lớp khang trang, có cổng trường, tường bao, nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn và được trang trí đẹp đẽ, thân thiện.

3. Khó khăn

Đất ở các bồn trồng cây của nhà trường khó trồng hoa công tác vệ sinh chăm sóc bồn hoa cây cảnh tương đối khó khăn.

Trường được lấy làm khu cách ly tập trung từ ngày 17/7/2021 đến ngày 30/9/2021 nên một số cơ sở vật chất, các mảng trang trí bị hư hỏng, xuống cấp; nhiều cây xanh bị chết nên nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc sửa chữa, cải tạo lại cơ sở vật chất, cảnh quan.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong các nhà trường năm học 2021-2022. Chú

trọng việc cung cấp nước sạch cho học sinh và đảm bảo vệ sinh trong nhà trường sạch, hợp vệ sinh.

Trang bị 24 cây xanh ở tất cả 4 cầu thang (6 canh xanh/cầu thang), 40 cây xanh ở tất cả hành lang trước các lớp học (5 cây xanh/1 hành lang), trước các phòng chức năng và các phòng làm việc. Trang bị 24 cây xanh trước tất cả các sảnh của nhà trường (2 cây xanh/ 1 sảnh). Trang bị 140 chậu cây xanh treo ở trước các lớp học (4 chậu cây xanh/1 lớp), treo cây xanh trước tất cả các phòng chức năng và các phòng làm việc. Phủ các mảng xanh toàn bộ các khu vực đất trống của nhà trường.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường, thực hiện các biện pháp loại trừ, diệt lăng quăng trong khuôn viên và khu vực xung quanh trường học: Làm cỏ, quét dọn sân bãi; tổng vệ sinh các công trình trong nhà trường; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tạo khuôn viên xanh - sạch - đẹp, đảm bảo thân thiện.

Thực hiện lao động tự phục vụ: Vệ sinh cá nhân, tự dọn dẹp góc học tập, chỗ ngồi ở lớp; giữ vệ sinh khu vực của lớp.

Thực hiện nhạc lệnh làm sạch trường lớp qua bài hát “Không xả rác” vào các thời gian chuẩn bị vào lớp.

Lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa và chương trình các môn học nội khóa tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức về việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xây dựng cho học sinh ý thức bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong nhà trường khi sử dụng.

Tuyên truyền cho học sinh về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon đối với môi trường; thông qua các chương trình, các phong trào, các hoạt động nêu gương giáo dục học sinh nói “không” với các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường như các dụng cụ, sản phẩm từ nhựa, nilon,...

Thực hiện Lớp học thân thiện: Các lớp trang trí lớp học đảm bảo trong lớp có các khẩu hiệu, các góc học tập, góc trưng bày sản phẩm, góc đọc sách,... trang trí cây xanh, hình ảnh hài hòa thân thiện. Giáo viên hướng dẫn học sinh cùng trang trí và giữ vệ sinh, bảo quản tài sản,...

Thực hiện Nhà vệ sinh thân thiện: Nhà trường trang bị cây xanh, quạt, hình ảnh, bảng hướng dẫn quy trình rửa tay, nội quy nhà vệ sinh; trang bị dép dành riêng cho nhà vệ sinh; trang bị hệ thống đèn, quạt và nhạc tự động trong các nhà vệ sinh học sinh; nhà vệ sinh đảm bảo không mùi hôi, không đọng nước;... Giáo viên hướng dẫn học sinh toàn trường giữ gìn vệ sinh trong và nhà vệ sinh.

Theo dõi đánh giá, xếp loại cho từng học sinh và tập thể lớp.

IV. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

Tất cả các nội dung đều thực hiện thường xuyên trong năm học 2021-2022:

- Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường thường xuyên hàng ngày.

- Tổng vệ sinh toàn trường; lớp học và các phòng chức năng; chà rửa cửa kính và hành lang; nhổ cỏ, chăm sóc bón phân cho cây xanh vào chiều thứ sáu mỗi tuần.

2. Hình thức lao động, vệ sinh

Khoán công việc theo đơn vị lớp. Nếu lớp nào xong và có sự nghiệm thu xác nhận của cán bộ phụ trách đơn vị thì mới được nghỉ. Nếu lớp nào không hoàn thành công việc và chưa có sự xác nhận của cán bộ phụ trách thì phải tổ chức làm lại.

Cuối mỗi buổi lao động vệ sinh, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội và cán bộ lớp có trách nhiệm họp toàn bộ lớp rút kinh nghiệm.

3. Dụng cụ lao động

Các lớp tự túc chuẩn bị dụng cụ lao động (cuốc, xẻng, cào, bao hút rác, chổi, xô, chậu, giẻ lau...).

V. PHÂN CÔNG CỤ THỂ

Stt	Lớp	Nội dung và khu vực lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh
1	1/1	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thảng ra đến chính giữa sân trước.
2	1/2	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thảng ra đến chính giữa sân trước.
3	1/3	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thảng ra đến chính giữa sân trước.
4	1/4	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thảng ra đến chính giữa sân trước.
5	1/5	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp và khu vực sân trường trước nhà nghỉ giáo viên tầng trệt.
6	1/6	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác ở hành lang lớp và đường nhựa, bồn hoa bên trái (từ cổng

		nhìn vào).
7	1/7	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thẳng ra đến chính giữa sân trước.
8	1/8	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thẳng ra đến chính giữa sân trước.
9	1/9	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thẳng ra đến chính giữa sân trước.
10	1/10	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thẳng ra đến chính giữa sân trước.
11	1/11	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác ở hành lang lớp và đường nhựa, bồn hoa bên phải (từ cổng nhìn vào).
12	1/12	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thẳng ra đến cổng.
13	1/13	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thẳng ra đến cổng.
14	1/14	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác từ hành lang lớp thẳng ra đến cổng.
15	2/1	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở khu vực nhà xe (phần có để xe), đường nhựa và bồn hoa đối diện nhà xe.
16	2/2	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở khu vực nhà xe (phần có để xe), đường nhựa và bồn hoa đối diện nhà xe.
17	2/3	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở khu vực nhà xe (phần không có để xe), đường nhựa và bồn hoa đối diện nhà xe.
18	2/4	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở khu vực nhà xe (phần không có để xe), đường nhựa và bồn hoa đối diện nhà xe.
19	2/5	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực sau dãy hành chính.
20	2/6	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực sau dãy hành chính.
21	3/1	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực sau nhà vệ sinh học sinh tầng trệt bên phía nhà xe.
22	3/2	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp.

		Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực sau nhà vệ sinh học sinh tầng trệt bên phía căn tin.
23	3/3	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực bồn hoa sát hành lang nhà ăn.
24	3/4	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực bồn hoa sát hành lang nhà ăn.
25	4/1	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực vườn cây thuốc nam.
26	4/2	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và bồn hoa trước nhà ăn (bồn hoa bị dốc).
27	4/3	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ khu vực sân bên hông nhà ăn (hàng cây xoài).
28	4/4	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ khu vực bồn hoa sát hành lang bên hông nhà ăn (đổi diện hàng cây xoài).
29	4/5	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ khu vực phía sau nhà ăn.
30	4/6	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ khu vực phía sau nhà ăn.
31	4/7	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực bồn cỏ từ cổng sau vào.
32	4/8	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực bồn cỏ từ cổng sau vào.
33	4/9	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và khu vực bồn cỏ từ cổng sau vào.
34	4/10	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và bồn hoa phía sau các lớp bên phía vườn rau.
35	4/11	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ ở đường nhựa và bồn hoa phía sau các lớp bên phía vườn rau.
36	4/12	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ trong tất cả các chậu cây ở sân trước trường.
37	4/13	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp.

		Nhặt rác, nhổ cỏ trong tất cả các chậu cây ở hành lang các lớp và dãy hành chính tầng 1 và tầng 2.
38	4/14	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác, nhổ cỏ trong tất cả các chậu cây ở hành lang các lớp và dãy hành chính tầng 3 và tầng 4.
39	5/1	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ trong tất cả các bồn hoa trước dãy lớp 1/1 -1/4 ra đến sân giữa.
40	5/2	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ trong tất cả các bồn hoa trước dãy lớp 1/7 -1/8 ra đến sân giữa.
41	5/3	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ trong tất cả các bồn hoa trước dãy lớp 1/9 -1/10 ra đến sân giữa.
42	5/4	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ ở sát hàng rào trong công trường dọc qua giữa vườn rau.
43	5/5	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ ở vườn rau từ phía căn tin ra giữa vườn rau.
44	5/6	Làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh ở trong lớp và hành lang trước lớp. Nhặt rác và nhổ cỏ ở sát hàng rào trong công trường dọc qua nhà xe.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Nâng cao nhận thức của học sinh về các hoạt động trong nhà trường thông qua giao dục theo chủ đề, chủ điểm, thông qua các môn học Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Đạo đức, Kỹ thuật, Mĩ thuật.

Xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo cụ thể, đánh giá nhận xét, xếp loại thi đua nhằm khuyến khích học sinh. Gắn đánh giá công tác lao động vệ sinh với đánh giá kết quả thi đua của các lớp từng tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm học.

Phân công khu vực lao động phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, phân công lao động vệ sinh thường xuyên vào các buổi sáng, chiều của các ngày trong tuần theo lịch:

- Buổi sáng: Các lớp dọn vệ sinh theo khu vực được phân công (giáo viên trực ban, giáo viên chủ nhiệm và Đội cờ đỏ phụ trách đôn đốc).

- Buổi chiều: Các lớp tổng vệ sinh hàng ngày theo buổi được phân công (giáo viên chủ nhiệm phụ trách).

Thường xuyên kiểm tra thúc đẩy học sinh thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân và tham gia các hoạt động lao động tại trường.

Phối hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường giúp học thực hiện tốt.

Thành lập Ban Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trường học để thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Triển khai công tác lao động.
- Cùng với giáo viên chủ nhiệm của lớp giám sát, đôn đốc, nghiệm thu công tác.
- Báo cáo kết quả với nhà trường mỗi tháng 1 lần.
- Đánh giá sơ kết công tác lao động học kì I, tổng kết cuối năm học; xếp loại thi đua lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường cho toàn trường.
- Tổ chức bàn giao công việc Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trường học trước khi nghỉ hè cho giáo viên trực hè và bảo vệ trường.

Trên đây là Kế hoạch Lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trường học năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Bình Hòa 2./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Ban Chi đạo;
- Tổ trưởng;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI LẬP
TRƯỞNG BAN**

**DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG**

Lê Thành Phúc

Nguyễn Thị Hoàng Trang